
 
 
 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
เร่ือง  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 

..................................................................... 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาด
บัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕62 ในวันท่ี 14 มิถุนายน ๒๕62 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดบัวขาว ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม       สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว   
 

  จึงขอประกาศรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

 
 

(นายฉัตรมงคล  ประเสริฐ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

  



 ๒ 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
วันอังคารท่ี  14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

…………………………………… 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายฉัตรมงคล       ประเสริฐ ประธานสภาฯ ฉัตรมงคล  ประเสริฐ  
2 นายสมบัติ ศิลาขจร รองประธานสภาฯ สมบัติ  ศิลาขจร  
3 นายปราโมช วีระกุล สมาชิกฯ ปราโมช  วีระกุล  
4 นางบรรจง บุตรทะยัก สมาชิกฯ บรรจง บุตรทะยัก  
5 นายธน ู ประกอบแก้ว สมาชิกฯ ธนู ประกอบแก้ว  
6 นายสมบุญ รุ่งสว่าง สมาชิกฯ สมบุญ รุ่งสว่าง  
7 นางสุพินยา ทองแจ่ม สมาชิกฯ สุพินยา  ทองแจ่ม  
8 นายชัยสิทธิ์ คล้ายแดง สมาชิกฯ ชัยสิทธิ์ คล้ายแดง  
9 นายสุนทร เพ็ญจันทร์ สมาชิกฯ สุนทร  เพ็ญจันทร์  

10 นายวันชัย สีระสังวร สมาชิกฯ วันชัย  สีระสังวร  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายฤทธิรงค์ แย้มลา สมาชิกฯ -  
2 นายวิรัตน ์ พุ่มสุวรรณ สมาชิกฯ -  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเฉลียว เก็งวิเชียรไชย นายกอบต. เฉลียว  เก็งวิเชียรไชย  
๒ นายภูมิพัฒน ์ คงอ่อน รองนายกอบต. ภูมิพัฒน์  คงอ่อน  
๓ นายณัฐวัฒน์ ทันใจชน รองนายกอบต. ณัฐวัฒน์  ทันใจชน  
๔ นายจ านงค์ สมสิทธิ์ เลขานุการนายกฯ จ านงค์ สมสิทธิ์  
๕ นายชูศักดิ์        เทียนเครือ ท่ีปรึกษานายกฯ ชูศักดิ์  เทียนเครือ  
๖ ดร.ปารมี        เพ่งสวัสด์ิ เลขานุการสภาฯ ปารมี  เพ่งสวัสด์ิ  
๗ นางกาญจนา    ช่ืนชวน รองปลัดอบต. กาญจนา  ช่ืนชวน  
๘ น.ส.มัธณา       ดวงเพชร ผู้อ านวยการกองคลัง มัธณา  ดวงเพชร  
๙ นางพัชราภรณ์   โพธารัตน์ นักวิชาการศึกษา พัชราภรณ์  โพธารัตน์  

๑๐ นางศันสนีย์  เหนือธิติสิริ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ศันสนีย์  เหนือธิติสิริ  
๑๑ นายพีรวัส  บัวบาน ผู้ช่วยช่างโยธา พีรวัส  บัวบาน  
12 นายดุสิต  ประดิษฐ์วีระวงษ ์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดุสิต  ประดิษฐ์วีระวงศ์  
13 น.ส.กรวรรณต์  นกทอง นักทรัพยากรบุคคล กรวรรณต์  นกทอง  



 ๓ 

ล าดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
17 น.ส.กชกร  เมธาบวรนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ กชกร  เมธาบวรนันท์  
18 น.ส.สุกัญญา  สิทธิวิไล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สุกัญญา  สิทธิวิไล  
19 น.ส.ชัญญรัชต์  นิลใส ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ ชัญญรัชต์  นิลใส  
20 น.ส.วิกันดา  จุกกระแจะ คนงานท่ัวไป วิกันดา  จุกกระแจะ  
 
เร่ิมเปิดประชุมเวลา  ๑๐.0๐ น. 
 

   เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฉัตรมงคล  ประเสริฐ (ต าแหน่งประธานสภาฯ) ท าหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้                          
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
ประธานสภาฯ - รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี  ๒๕62  

เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ๒๕61) และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจ
รายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงรายงานประชุมให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ 

 - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานประชุม เพื่อให้การประชุมสภาฯ 
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ 
รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว สมัยสามัญ สมัยท่ี 1
ประจ าปี 2562 ครับ 

มติที่ประชุม    รับรอง  10 เสียง 
    ไม่รับรอง -  เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ืองพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 

ประธานสภาฯ รายลเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารท่ีแจกพร้อมหนังสือเรียกประชุมครับ ในล าดับต่อไปขอ
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุม
ทราบ 

นายก อบต. เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน 
 ด้วย ฝ่ายบริหารได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม 

ครั้งท่ี 6 ขออนุญาตให้เลขาสภาฯ (ปลัด อบต.) ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องครับ 
ปลัด อบต. เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  4 ปี ไ ด้โดยให้ด า เนินการตามขั้นตอนซึ่ ง ไ ด้ ผ่านการเห็นชอบ จา ก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดท่ีมี
อยู่ในมือทุกท่านซึ่งโครงการท่ีเพิ่มเติมมีท้ังหมด 4 โครงการ ดังนี้ 



 ๔ 
 1. โครงการเทพื้นหน้าศาลเจ้าพร้อมท ารางกันตก และบันได หมู่ท่ี 6 
 2. โครงการติดต้ังฝาตระแกรงระบายน้ า 6 นิ้ว หน้าอู่ตาเผียง หมู่ท่ี 7 
 3. โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่างสูง 15 เมตร หน้าวัดรางวาลย์ หมู่ท่ี 7 
 4. โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
ประธานสภาฯ -ท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเชิญครับ 
 -เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-

2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 ขอมติท่ีประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6  
 - เห็นชอบ 10 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 - งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง รายงานรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ งวด 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 ถึง 
30 เมษายน 2562) 

ประธานสภาฯ เชิญเลขาสภาฯ ในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ช้ีแจงข้อกฎหมาย 
เลขาสภาฯ (ปลัด อบต.) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ดิฉันขอ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในครึ่งปีแรกของงบประมาณ ประจ าปี 2562 
(รายละเอียดตามท่ีแจกให้ทุกท่านค่ะ) 

 สรุป  รายรับจริงตามงบประมาณ จ านวน 15,268,120.21 บาท 
  รายจ่ายจริงตามงบประมาณ จ านวน 11,342,149.14 บาท 
ประธานสภาฯ ตามท่ีเลขาสภาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดตามเอกสารท่ีท่ามีอยู่ มีท่านใดจะสอบถาม

หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลลาดบัวขาว 
ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาสภาฯ ช้ีแจง 
เลขาสภาฯ (ปลัด อบต.) เรียนท่ีประชุมสภาฯ ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น พ.ศ. 

2561 ข้อ 12 ซึ่งให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย (3) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
มอบหมายจ านวนสองคน ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาวเดิมท่ี
เป็นกรรมการกองทุนคือ นายสมบูรณ์  ประทักษ์กุลวงศา และนายปราโมช  วีระกุล 
ปรากฏว่านายสมบูรณ์  ประทักษ์กุลวงศา ได้เสียชีวิตแล้ว ทางคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้แจ้งมาเพื่อขอให้ท่ีประชุม
สภาฯ คัดเลือกใหม่เพื่อแทนนายสมบูรณ์  ประทักษ์กุลวงศา 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาสภาฯ (ปลัด อบต.) ช้ีแจง ผมขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือบุคคลท่ีท่าน
เห็นสมควรเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เชิญครับ 

ที่ประชุม นางสุพินยา  ทองแจ่ม เสนอ นายฉัตรมงคล  ประเสริฐ  
 ผู้รับรอง 1. นายสมบัติ  ศิลาขจร 
   2. นายวันชัย  สีระสังวร 
ประธานสภาฯ - มีใครจะเสนอช่ือท่านอื่นอีกหรือไม่  
 - ถ้าไม่มี เป็นอันว่า นายฉัตรมงคล  ประเสริฐ ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ แทนนายสมบูรณ์  ประทักษ์กุลวงศา 
ที่ประชุม รับทราบ 



 ๕ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ 1. ผมขอปรึกษาสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่องโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนต าบลลาดบัวขาว ประจ าปี 2562 ว่า
เห็นควรไปท่ีไหน อย่างไรครับ ระหว่างจังหวัดจันทบุรี และภูเก็ต 

ที่ประชุม เห็นชอบให้ไปจังหวัดภูเก็ต 
ประธานสภาฯ เมื่อทุกท่านเห็นควรจะไปจังหวัดภูเก็ต ผมขอเสนอท่านนายก อบต. ให้ไปดูงาน ณ 

จังหวัดภูเก็ตครับ 
นายก อบต. ให้ปลัด อบต. จัดท าโครงการฯ และหาท่ีดูงานท่ีเหมาะสม ณ จังหวัดภูเก็ต ครับ 
ประธานสภาฯ 2. ผมจะรบกวนให้นายก อบต. ช่วยติดตามถามการไฟฟ้าเกี่ยวกับงบประมาณท่ีต้ังไว้

ว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร 
นายก อบต. ผมได้ท าหนังสือแจ้งไฟฟ้าแล้วครับ ขอให้ทางไฟฟ้ามาส ารวจ และแจ้งงบประมาณ

ค่าใช้จ่าย 50% แรกก่อน 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีปัญหา ข้อสงสัย หรือมีเรื่องใดท่ีจะน าเสนอในท่ีประชุมหรือไม่ 
 - เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม หรือเสนอในท่ีประชุม ขอปิดประชุม 
 
 …..…………………………………………………………. 

 

ปิดประชุมเวลา  13.0๐ น. 
 
 

ลงช่ือ  ปารมี  เพ่งสวัสด์ิ ผู้จดรายงานการประชุม 
    (ดร.ปารมี      เพ่งสวัสด์ิ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 

ลงช่ือ  ปราโมช   วีระกุล 
(นายปราโมช   วีระกุล) 

 
ลงช่ือ ฤทธิรงค์   แย้มลา 
(นายฤทธิรงค์   แย้มลา) 

 
ลงช่ือ วันชัย   สีระสังวร 
(นายวันชัย   สีระสังวร) 

  
  -สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจ าปี 2562 นี้แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2562    
ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 

 

ลงช่ือ ฉัตรมงคล   ประเสริฐ 
       (นายฉัตรมงคล   ประเสริฐ) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว 


